



ประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่มงานเทคนิค)

ตามประกาศ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. ๒๕๖๐ (กลุ่มงานเทคนิค) จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครในกลุ่มงานเทคนิค รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓,๕๔๕ คน ดังนี้

๑) สาย ทส.8 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน ๑,๖๑๐ คน

๒) สาย ทส.9 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๙๓๕ คน

จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในส่วนของฝั่งที่นี้สอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ จะประกาศให้ทราบ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org และติดประกาศ ณ สถานที่สอบข้อเขียน

๑. รหัสประจำตัวสอบของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน

ผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน จำนวน ๓,๕๔๕ ราย แบ่งเป็น

๑.๑ สาย ทส.8 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน ๑,๖๑๐ คน รหัสประจำตัวสอบ ๑๗๐๘๐๐๐๐๑ ถึง ๑๗๐๘๐๑๖๑๐

๑.๒ สาย ทส.9 ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเทคนิค ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑,๙๓๕ คน รหัสประจำตัวสอบ ๑๗๐๘๐๐๐๐๑ ถึง ๑๗๐๘๐๑๙๓๕

/๒. กำหนดวัน เวลา...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนของผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดสอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา (ใช้เวลาทำข้อสอบ ๓ ชั่วโมง) และกำหนดให้ผู้มาสอบทุกคนเข้าห้องสอบก่อนเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา โดยใช้สถานที่สอบข้อเขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยมีรายละเอียดของบัญชีรายชื่อและสถานที่สอบตามประกาศนี้ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org

ส่วนการประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะถือตามข้อมูลที่ผู้สมัครระบุและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกำหนดไว้ทุกประการ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงหรือไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้

๓. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบข้อเขียนมีรายละเอียดที่ผู้สมัครสอบต้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนตามประกาศรับสมัคร ฉบับลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๐ (กลุ่มงานเทคนิค) ตามผนวกท้ายประกาศนี้ทุกประการ โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้แต่งกาย โดยให้สวมเสื้อยืดแขนสั้น ไม่มีปก ไม่มีกระดุม กางเกงวอร์ม รองเท้ายกกีฬา (กำหนดให้ใช้ได้ทุกสี) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนำเข้าอาคารหรือห้องสอบได้ โดยเฉพาะการห้ามนำยาเสพติดเข้าห้องสอบ (ยางลบทางหน่วยสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมให้) และข้อกำหนดเกี่ยวกับบัตรแสดงตน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีบัตรแสดงตนคววบคู่กับบัตรประจำตัวสอบตามที่กำหนดในระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนดังกล่าว จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

ส่วนการป้องกันทุจริตการสอบ กำหนดให้ตรวจค้นร่างกายของผู้มาเข้าสอบข้อเขียนทุกคน โดยจะตรวจค้นตั้งแต่ ศีรษะ, ร่างกายตัวบุคคล และรองเท้า ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการป้องกันทุจริตการสอบในทุกหน่วยสอบข้อเขียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสูงสุดแก่ผู้สมัครสอบทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียนต่อไป

๓.๒ กำหนดให้ผู้เข้าสอบทุกคนเข้าห้องสอบในเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา เพื่อดำเนินการพิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการระบายน้ำส้วมข้อสอบในกระต่ายคำตอบ สำหรับผู้มาภายหลังจากเวลา ๑๓.๑๕ นาฬิกา จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด โดยให้ผู้เข้าสอบทุกคนเดินทางไปที่สนามสอบก่อนเวลาเรียกเข้าห้องสอบ ๒ ชั่วโมง

๓.๓ กรณีที่ผู้เข้าสอบข้อเขียนรายใด มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรืออยู่ในข่ายต้องสงสัย ส่อไปในทางทุจริตเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่ อาจเรียกตัวมาสอบหรือดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใดตามที่เห็นสมควร ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามสถานที่ที่กำหนด หากไม่มาหรือมาแต่ไม่เป็นไปภายในเวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าผู้นั้น

/ ยินยอมให้.....

ยินยอมให้ตัดสิทธิหรือเป็นผู้ละสิทธิในการสมัครสอบแข่งขันครั้งนี้ แล้วแต่กรณี โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

๔. กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง รวมทั้งรายละเอียดในการปฏิบัติ โดยประกาศในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.policeadmission.org

สำหรับบุคคลภายนอกที่ได้สมัครสอบไว้แล้วระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และชำระเงินตามขั้นตอนที่กำหนด แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนตามประกาศฉบับนี้ หรือมีรหัสประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือมีรหัสประจำตัวสอบในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับที่ประกาศในบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนท้ายประกาศนี้ ให้ติดต่อที่ฝ่ายอำนวยการ ๑ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๕ ๑๒๑๕ และต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ โดยนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือตามข้อมูลท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องรับผิดชอบตนเองในการตรวจสอบข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ให้ถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่เลขประจำตัวประชาชนผิดพลาดไม่ถูกต้องตามข้อมูลผู้สมัครสอบ จะไม่มีการแก้ไขข้อมูลให้โดยเด็ดขาด เนื่องจากถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัครในขั้นตอนการสมัครที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลของตนเองให้รอบคอบก่อนที่จะสมัคร ซึ่งสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีข้อความเตือนไว้ในประกาศรับสมัคร ฯ แล้ว

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้พิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่สมัครสอบแข่งขันทุกคน จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการทุจริตสอบของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน รวมทั้งเพื่อให้เป็นการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนวันสอบข้อเขียน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลตำรวจตรี

(สัญญาชัย สุนทรบุระ)

รองผู้บัญชาการสำนักงานส่งกำลังบำรุง รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



แผนผังการเดินทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์



รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน
สาย 3, 9, 16, 18, 28,
30, 49, 51, 56,
64, 65, 108, 110,
125, 505, 515, 524,
539, 542